

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 26/12/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với các nội dung: (1) Công tác sắp xếp bộ máy tại Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ; (2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo và trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo nội dung 1; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo nội dung 2; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về công tác sắp xếp bộ máy tại Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ nghiên cứu thành lập Tổ xây dựng Đề án hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quốc Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Công Hòa làm Tổ phó và các thành viên có liên quan.

Tổ xây dựng Đề án cần nghiên cứu, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các phương án về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất đảm bảo khách quan, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo về nhiệm vụ nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý nhà nước của Ngành. Hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 10/01/2025**.

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát Chương trình

công tác của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Ngành còn một số nội dung tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo và giao cho Sở thực hiện, tham mưu, đề xuất nhưng còn lúng túng, chậm trễ kéo dài; chất lượng tham mưu ở một số trường hợp chưa đảm bảo, thiếu tính thống nhất; tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất chưa cao...

Kế hoạch năm 2025, nhiệm vụ của Ngành là rất nhiều; do đó, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Rà soát tất cả nhiệm vụ còn tồn đọng để tập trung giải quyết xong trước khi hợp nhất 02 Sở. Trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp, đồng thuận, thống nhất, và hiệu quả.

b) Đối với việc xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ:

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 2849/BC-SKH&CN ngày 13/12/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh giao Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Công Hòa trực tiếp chỉ đạo, nghiên cứu, tham mưu xử lý dứt điểm, theo đúng quy định và thẩm quyền. Đối với những trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền, Sở KH&CN khẩn trương tổng hợp, báo cáo, nêu rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền giải quyết đối với từng nhiệm vụ cụ thể để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/01/2025**.

c) Đối với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện theo hình thức nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, nghiên cứu nội dung Thông tư hướng dẫn quản lý các chương trình của Trung ương và các văn bản có liên quan để áp dụng hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

d) Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức và người lao động của Sở cần phát huy tinh thần đoàn kết; kịp thời chia sẻ những khó

khẩn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, giải quyết dứt điểm công việc tồn đọng; đổi mới tư duy, cách làm để công việc hiệu quả hơn.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: CVP, PCVP, NC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phùng Tô Long**